

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล. จัดเสวนาครบรอบ 50 ปีประชาคมอาเซียน อธิการบดีชี้ต้องเตรียมพร้อมทั้งความรู้และภาษา



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดเสวนานานาชาติในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาประชาคมอาเซียน หัวข้อ "ASEAN@50 : For Now and Postersity" เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มฟล.

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวในงานนี้ว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ โดยมีผู้เข้าศึกษาต่อจากชาติสมาชิกอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศ และยังมีนักศึกษาเดินทางมาจากทั่วโลก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมของนักศึกษาอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านภาษา ดังนั้นจึงมีนโยบายในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว พวกเขาต้องมีความแข็งแกร่งในสาขาวิชาที่ร่ำเรียน รวมทั้งสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เป็นอย่างดี เพราะนักศึกษาเหล่านี้ไม่ใช่แค่กำลังที่สำคัญของประชาคมอาเซียนเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะสร้างพวกเขาให้สามารถเป็นที่ยอมรับได้ในระดับนานาชาติ และเป็นอนาคตของประชาคมโลกด้วย นี่คือการสำเร็จที่คืออาเซียนที่แท้จริง

ด้าน นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานในพิธีเปิดการเสวนา กล่าวตรงกันว่า การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศจึงมีความพยายามในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนที่แท้จริงให้กับประชาชน โดยเฉพาะการจัดเสวนาโดยใช้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพราะมุ่งหวังอยากให้นักศึกษาได้พัฒนาด้านภาษา เพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการยกระดับศักยภาพเพื่อสามารถออกไปทำงานได้ในอาเซียน รวมถึงในระดับนานาชาติ ที่ผ่านมามองเห็นได้ว่านักศึกษาฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ จึงอยากให้เราชวนของเราฝึกฝนภาษาให้มากขึ้น อยากให้มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ เพราะต้องยอมรับว่าเหล่านักศึกษาเป็นทรัพยากรสำคัญ เป็นกำลังของอาเซียน เขาต้องมีความตระหนักรู้ว่าอนาคตของอาเซียนต้องก้าวเดินไปในทิศทางใด และเขาต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร

มฟล. จัดอบรม STEM ให้ครูวิทย์ คณิต คอม จาก 26 โรงเรียนในเชียงรายและพะเยา



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Introduction (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 5 ให้แก่คุณครูจำนวน 80 คน ที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จาก 26 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา โดยได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square มฟล.

รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิลิทธิวานิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. กล่าวเปิดโครงการอบรมตอนหนึ่งว่า การเรียนแบบสะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่เป็นบูรณาการองค์ความรู้จาก 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งผู้เรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ โดยอาศัยหลักของความเข้าใจในทฤษฎีไม่ใช่หลักการท่องจำ ครูผู้สอนจะต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กับทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล และการวิเคราะห์เพื่อหาข้อค้นพบใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ในอนาคตต่อไป

มฟล. จัดอาเซียนแฟร์ เตรียมพร้อมนักศึกษา ก้าวสู่สังคมต่างวัฒนธรรม



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม "ASEAN International Fair 2017" โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอาเซียนศึกษา (ASEAN Study) ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่างๆ ด้วยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน และประชาคมอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญโดยอยู่ในจังหวัดเชียงรายที่อยู่ใกล้ชิดกับหลายประเทศ จึงเปรียบเป็นประตูแห่งอาเซียน กิจกรรมนี้จึงได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสัมผัสความเป็นอาเซียนและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน โดยมีกิจกรรมทั้งชุมนุมเชียร์ การแสดงบนเวทีที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดของคนในชาติอาเซียนรวมทั้งพันธมิตรทั้ง 6 ประเทศ ในนาม ASEAN+6 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังมีชุมนุมอาหารนานาชาติให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกชิม เช่น ทาโกยากิจากญี่ปุ่น ซูชิจากอินโดนีเซีย, บิบิมบับจากเกาหลีใต้, ข้าวผัดแอฟริกา, แพนเค้กเมียนมา เป็นต้น เรียกได้เป็นการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีอรรถรส